



คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ที่ ๑๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๒

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ได้นำนักเรียนที่มีรายชื่อและประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศิริราช ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้รับการประสานงานให้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม และวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการดูแลนักเรียน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายวรนนท์ ชันแข็ง	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายขวัญทอง โกฏีรักษ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
นายกรวุฒิ วิหยดลชัย	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ	กรรมการ
นายณัฐ บัวลา	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๒	กรรมการ
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
นางสุกัญญา เข้มชิด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีราพร หนูเผือก	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๑	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษาเสนอแนะผู้ปฏิบัติงาน

๒. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการประสานงานนำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒

(วันที่ ๒๘ ตุลาคม และ วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ว่าที่ร้อยตรีราพร หนูเผือก	ประธานกรรมการ		
นายณัฐ บัวลา	รองประธานกรรมการ		
ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ปานขำ	กรรมการ	นางสาววัชรากุล แสงสว่าง	กรรมการ
นายโชติรัตน์ กรีถาวร	กรรมการ	นายธีรพงษ์ กานูสนธ์	กรรมการ
นายกรวุฒิ วิหยดลชัย	กรรมการ	นายสิทธิศักดิ์ อ้นภักดี	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีชนกนันท์ ชันธแก้ว	กรรมการ	นางสาวเสาวนีย์ พลพวก	กรรมการและเลขานุการ

/ผู้ดูแลนักเรียน...

ผู้ดูแลนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ ในพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๐๐ น. (กลุ่มที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

นางสาววิจิตรา สีแดงกำ	กรรมการ	นางสาวกฤติยา ตุนถาวรดำรง	กรรมการ
นายร่มเกล้า ช่างน้อย	กรรมการ	นางสาวรัตติยา จีบประยงค์	กรรมการ
นางสุกัญญา เข้มชิด	กรรมการ	นายชัชวาล ปานสมบัติ	กรรมการ
นางสาวกานต์ธิดา อินใจ	กรรมการ	นางสาวณภัทร จารีกฐิติ	กรรมการ
นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์	กรรมการ	นางสาวสุกัญญา ชั้นอาสา	กรรมการ
นางวราภรณ์ ทองประสม	กรรมการ	นางวรรณพัชร ชูจันอัด	กรรมการ
นางสาวบุษยา เตชะธนอิทธิกุล	กรรมการ	นางสาวสุวรรณา บัวทรา	กรรมการ
นางกฤตวรรณ จารุเศรษฐการ	กรรมการ	นางสาววิยากรณ์ ทองพูล	กรรมการ

ผู้ดูแลนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. (กลุ่มที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

นายสิทธิลักษณ์ ทองพิลา	กรรมการ	นางสาวพรรณณณี วัลลา	กรรมการ
นางสาวจุฑาภรณ์ เพิ่มแสงสถิตสุข	กรรมการ	นางสาวเกษสุรินทร์ จักรคำ	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์	กรรมการ	นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการ

ผู้ดูแลนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖ ในพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๐๐ น. (กลุ่มที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

นายสถาพร ขอเพียรกลาง	กรรมการ	นางสาวเบญจพร เขียรนิทัศน์	กรรมการ
นางสาวธารทิพย์ สุพรรณประเสริฐ	กรรมการ	นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม	กรรมการ
นางสาวดวงพร บาฬี	กรรมการ	นางสาวธัญญธรณ์ อริยวีร์วัฒน์	กรรมการ
นายร่มเกล้า ช่างน้อย	กรรมการ	นางสาวบุษยา เตชะธนอิทธิกุล	กรรมการ
นางวรรณพัชร ชูจันอัด	กรรมการ	นางสาวสุวรรณา บัวทรา	กรรมการ
นางสาวเกษสุรินทร์ จักรคำ	กรรมการ	นายสิทธิลักษณ์ ทองพิลา	กรรมการ

ผู้ดูแลนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ ในพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๐๐ น. (นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

นางสาวพวงพยอม พุ่มจันทร์	กรรมการ	นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง	กรรมการ
นางสาวรัชนีกร สอนสกุล	กรรมการ	นายเจษฎา จิตต์มั่น	กรรมการ
นางสาวสิริวรรณ โล่ห์วัฒนา	กรรมการ	นายนที ทองคง	กรรมการ
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส	กรรมการ	นายเจษฎา กลิ่นสุพรรณ	กรรมการ
นางชุตติลักษณ์ พ่วงพี	กรรมการ	นางสาวภาวิณีย์ เสมอภาค	กรรมการ
นางสาวนิตรญา ปิ่นะเต	กรรมการ	นางสาวปณัฐดา โตประเสริฐ	กรรมการ
นางสาวนรีพรรณ วงค์จันทร์กุล	กรรมการ	นายจารึก ศุภพงศ์	กรรมการ

- หน้าที่** ๑. ประชุม วางแผน ประสานกับทางโรงพยาบาลศิริราชและครูที่ปรึกษา เพื่อให้นักเรียนดำเนินการ
จัดเตรียมเอกสารภาคผนวก ๕ และ ๖ ให้เรียบร้อย
๒. จัดเตรียมเอกสารภาคผนวก ๕ และ ๖ สำรอง เพื่อใช้ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้จัดเตรียมมา
๓. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
๔. จัดเตรียมรถตู้โรงเรียนเพื่อนำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเดินทางไปยังหน่วยฉีดวัคซีน
๕. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับวัคซีน
๖. จัดเตรียมโต๊ะและป้ายชื่อโรงเรียน สำหรับจัดเป็นบริเวณเพื่อให้บริการแก่นักเรียน
ในการกรอกเอกสารต่างๆ
๗. บันทึกภาพนักเรียนที่เดินทางเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๒ ณ หน่วยฉีดวัคซีน
๘. สรุปลำดับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๒ และรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
๙. ครูที่ปรึกษา ประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารการเตรียมตัว การเตรียมเอกสารให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนรับทราบ ติดตามกำกับดูแลนักเรียน ณ ห้องโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการยานพาหนะ

นายณัฐ บัวลา	ประธานกรรมการ	
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส	รองประธานกรรมการ	
นายอนันต์ เทิกขุนทด	กรรมการ นายสิงห์คำ ตากกล้า	กรรมการ
นางสาวจิราพร กำแพงคำ	กรรมการ	
นางสาวธัญธรณ์ อริยวิวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ	

- หน้าที่** ๑. จัดเตรียมรถตู้โรงเรียนเพื่อนำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเดินทางไปยังหน่วยฉีดวัคซีน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและทางราชการอย่างสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรนนท์ ชันแข็ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม